

## ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง Tel.075218440 E-mail: librarytrang@gmail.com

## กิจกรรมเด่น เดือนนี้

## 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

“ส่งเสริมการอ่านในวันแห่งความรัก”  
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรม  
ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการมหกรรมวิชาการ  
ประจำปี 2556 ของโรงเรียนตรุโหนดย จังหวัดตรัง  
ซึ่งงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยได้นำวิทยากร  
(น.ส.นราทิพย์ ขุนทองคำ ครูแอ้) สอนพับดอก  
กุหลาบแจกเด็กๆ จำนวน 250 ดอก เป็นที่ถุกอก  
ถูกใจของน้องๆ มากเลยทีเดียว ส่วนทางโรงเรียนมี  
การนำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดงกันอย่าง  
หลากหลายถือว่าโรงเรียนตรุโหนดยเป็นอีก  
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ



## รณโยบายส่งเสริมการอ่านเดือนนี้

- 01/02/56 โครงการ Open House 2013 ณ ร.ร.ปัญญาวิทย์ตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 500 คน  
กิจกรรมเด่น นิทรรศการอาเซียน ฉาย VDO ท่องโลกอาเซียน และถ่ายภาพความรู้อ
- 06/02/56 มหกรรมอาชีพศึกษาและแนะแนวอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้รับบริการกว่า 300 คน  
กิจกรรมเด่น ทักชะอาชีพ ทายปัญหาด้านอาชีพ
- 14/02/56 มหกรรมวิชาการ ณ ร.ร.ตรุโหนดย อ.เมือง จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน กิจกรรมเด่น พับดอกกุหลาบ  
ถามตอบภาพอาเซียน นิทรรศการอาเซียน
- 18/02/56 ส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก อ.นาโยง จ.ตรัง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน กิจกรรมเด่น  
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พวงหรีดเพื่อจำหน่าย นิทานสำหรับเด็ก
- 19/02/56 งานงาน วันสมโภช ข้าว เก็บเกี่ยวข้าวและพิธีลาซัง ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง กลุ่มเป้าหมายรับบริการ 300 คน  
กิจกรรมเด่น ทักชะอาชีพ การทำดอกไม้จากใบยางพารา ฉายหนังตะลุง
- 20/02/56 ส่งเสริมการอ่าน ณ ร.ร.บ้านท่าส้ม อ.กันตัง จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 419 คน กิจกรรมเด่น ครูเล่านิทานให้ฟัง  
น้ำดื่มชื่นใจจากครูกศน.
- 21/02/56 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ประชาชนมารับบริการกว่า 250 คน  
กิจกรรมเด่น ตัดผมฟรี อ่านหนังสือบนรถ หนังตะลุงเพื่อความบันเทิง
- 22/02/56 ส่งเสริมการอ่าน ณ ร.ร. บ้านห้วยน้ำเย็น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นักเรียนมารับบริการ 162 คน กิจกรรมเด่น นิทาน 2  
ภาษา ฝึกออกเสียงด้วยคาราโอเกะ



## สัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ณ อิมแพค ฮอลล์ 9 ฟอรัม เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี

เมื่อเวลา 07.30 น. นางอริษา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำผู้บริหารและอาสาสมัครกรอ่าน 123 คน ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมอิมแพค ฮอลล์ 9 ฟอรัม เมืองทองธานี เพื่อร่วม สัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ พิธีเปิดเริ่มต้นโดยการฉาย วีดีโอโครงการพร้อมทั้งการแสดงละครบ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งมีตัวละคร ที่เป็นชาวบ้านและนายพงค์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรี ร่วมแสดงและจบด้วยการมอบป้าย “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” จากนั้นต่อด้วยการรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.นำรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 10 จังหวัด ซึ่งภาคใต้จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้วย ต่อจากนั้น

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะให้กับผู้บริหาร 77 จังหวัด และได้มอบนโยบาย “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ต่อที่ประชุม

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ได้ปาฐกถา “การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” ซึ่งท่านได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ โครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2555 โดยให้ กศน. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาหนังสือบรรจุในห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน หรือ เรียกอีกชื่อว่า “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” จำนวน 41,800 แห่ง จำนวน 450 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ปกติ 40,000 แห่ง หรือ ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย อีก 1,800 แห่ง ภายใต้งบประมาณกว่า 450 ล้านบาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2558 รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนด้วย สำนักงาน กศน. ยังได้จัดหาหนังสือพิมพ์รายวันวันละ 2 ฉบับๆละ 10 บาท หนังสือรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับๆ ละ 20 บาท หนังสือรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับๆละ 60 บาท และ มาให้บริการประชาชนด้วย

เวลา 13.30 น. มีการเสวนา “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” โดยผู้แทนจากสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชนคมชัดลึก สยามรัฐ ซึ่งประเด็นเสวนาจะกล่าวถึง การของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน และข้อเสนอแนะในการดำเนินการบ้านหนังสืออัจฉริยะ และก่อนพิธีปิดนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสื่อมวลชน และกล่าวปิดงาน



## อิมห้อง อิมมอง Coffee Mom ร้านกาแฟในโรงพยาบาลวัดชนแพทย์ ใจกลางเมืองตรัง บริการ

กาแฟและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มขณะรอรับการบริการทางการแพทย์ ห้องโลก Online Free Wi-Fi ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญมีหนังสือพิมพ์ วารสารเพื่อสุขภาพให้เติมพลังสมองอีกด้วย นอกจากนี้ไม่ว่าเดินไปมุมไหนของโรงพยาบาลวัดชนแพทย์ก็จะมีมุมหนังสือ บริการทุกแผนกไม่เว้นแม้หน้าห้องตรวจ จากการสอบถามคุณหมอ สุนทร ทราบว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังปรับปรุงห้องสมุดของทางโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าของบุคลากรอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการเดือนเมษายนนี้แน่นอน .....เดือนหน้าไปร้านไหนโปรดติดตาม.....



## “กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรดโมบายเคลื่อนที่ วาดภาพระบายสี ส่งเสริมอาชีพ สาธิตการทำดอกไม้บายางและดอกไม้หลอดกาแฟ”

วันนี้(19 ก.พ. 56 ) เวลา 11.30 น.ที่ บ้านนางน้อย หมู่ที่ ๔ ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรังที่ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการจัดงาน วันสมโภช ข้าว เก็บเกี่ยวข้าวและพิธีลาซัง ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วเสร็จ ซึ่งชาวนาในอดีตทำนข้าวเพื่อเลี้ยงชีพ และให้ความเคารพศรัทธาแม่โพสพ จึงมีพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบูชาพระแม่โพสพ เพราะแม่โพสพเป็นผู้ดูแลรักษาต้นข้าวให้ออกกรวงมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีพิธีทำขวัญข้าว หรือสมโภชข้าว และพิธีลาซังขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการทำนา ให้กับชาวนาแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ เป็นส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพการทำนาสืบทอดกันต่อไป โดยให้อุณชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองในอนาคต ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

ในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรม การทำขวัญข้าว สมโภชข้าวตามประเพณีโบราณ การแข่งขันเก็บข้าวด้วยแกะ การแข่งขันฝัดข้าว การแข่งขันขูดมะพร้าว การประกวดหุ่นไล่กา การแข่งขันเดินพริก การแข่งขันประกวดจัดหมรับ และมีการสาธิตการรูปอาหารจาก ชาวนาตำบลนาพละและตำบลใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลจาก <http://www.trangstory.com>



## โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าถ้ำวัดเขาปูน ตำบลท่าวีว อำเภอย้ายยอด จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานส่วนจังหวัดตรังร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอย้ายยอด ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ซึ่งแต่ละหน่วยงานให้บริการประชาชนกันอย่างเต็มที่ อาทิเช่น ปศุสัตว์ จะมีการทำหมัน ฉีดวัคซีน ทำขนมพื้นบ้าน แจกน้ำดื่มฟรีจาก การประปา บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลย้ายยอด เหล่ากาชาดจังหวัดตรังแจกแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือ และเครื่องยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ แจกทุนการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ศูนย์กศน.อำเภอย้ายยอด โดยนางอุมารัตน์ มโนภิรมย์ ผอ. ศูนย์ กศน.ย้ายยอด นำครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล ให้บริการฝึกทักษะอาชีพ พับดอกไม้ใบเตย พับเหรียญโปรยทาน ตัดผมฟรี ด้านบรรณารักษ์ จัดการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยการอ่าน ระบายสีตามจินตนาการ และกระตุ้นการอ่านด้วยรถโมบาย พร้อมทั้งฉายหนังตะลุงเอาใจคุณลุงอีกด้วย

เดือนหน้าพบกับที่ ร.ร.ควนสระแก้ว หมู่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง

### ประเด็น ถาม-ตอบ

**ถาม** กศน.ส่งเสริมการอ่านอะไรตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ?

**ตอบ** เมื่อสำนักงานจังหวัดตรังได้ออก “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดตรัง” หรือที่เรียกกันว่าจังหวัดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน. ศูนย์ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชน จะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (รถโมบาย) บริการตัดผมฟรีกับครู กศน. งานประดิษฐ์ของชำร่วยอย่างเหรียญโปรยทาน การพับดอกไม้ใบเตย ดอกไม้จากใบยางพารา น้ำหวานชื่นใจจาก ครูกศน.ตำบล ฯ เล่านิทานให้น้องฟัง ระบายสีตามจินตนาการ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพื้นที่ แต่ละอำเภอ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา, นางอริชา รจนะ รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน  
นายณพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่